

Số: 1212-CV/TĐTN-BTG
V/v viết bài đăng trong cuốn sách "Vững vàng
niềm tin, tự hào tiến bước"

Rạch Giá, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

Căn cứ Công văn số 8542-CV/TWĐTN-BTG, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc viết bài đăng trong cuốn sách "Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước".

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tập trung cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết hết sức quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Đây là một tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức toàn diện, sâu sắc đối với những nội dung căn bản và quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam. Bài viết của Tổng bí thư đã giúp tuổi trẻ Việt Nam nhận thức rõ nét hơn về con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt được những thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì vậy đã nhận được quan tâm, đón nhận và hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên cả nước.

Nhằm tập hợp những suy nghĩ, cảm nhận của cán bộ, đoàn viên thanh niên, cựu cán bộ Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi về bài viết của Tổng Bí thư. Để cuốn sách trở thành tài liệu có giá trị lý luận và thực tiễn cao đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Huyện đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, tích cực hưởng ứng tham gia viết bài gửi đăng trong cuốn sách. Link bài viết

<https://www.facebook.com/115379406775848/posts/314668310180289/>

2. Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 01 bài viết có nội dung tốt nhất và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Tuyên giáo để lựa chọn gửi Trung ương xem xét biên tập trong cuốn sách. Qua địa chỉ email: bantuyengiao@tinhdokienkiang.org.vn trước ngày 15/12/2021.

* Ghi chú: Bài viết gửi bằng file mềm, được trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Time New Roman; căn lề trái 3 cm, các lề trái, phải, trên, dưới 2cm; giãn dòng 1.5 line; độ dài từ 07 đến 10 trang.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu VP, Web, BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ



Phan Đình Nhân

Phan Đình Nhân